



ประกาศสภาการพยาบาล

เรื่อง นโยบายในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดำรัส เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขและการอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างเอื้ออาทร ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่สังคมที่เป็นสุขในที่สุด ได้มีการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ รัฐบาลได้เริ่มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๐ เป็นต้นมา และรัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่ง เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

สภาการพยาบาล ตระหนักในความสำคัญของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ของวิชาชีพการพยาบาล

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการสภาการพยาบาล จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรประกาศนโยบายในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภาการพยาบาลจึงกำหนดนโยบายการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ดังนี้

๑. สถาบันการศึกษาพยาบาลและสถานบริการพยาบาล ให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับองค์กรและบุคคลในองค์กร รวมทั้งนักศึกษาในทุกระดับการศึกษา
๒. ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล และสถานบริการพยาบาล นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทั้งในด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม
๓. สถาบันการศึกษาและสถานบริการพยาบาล ส่งเสริม สนับสนุน ชี้นำให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
๔. สถาบันการศึกษาและสถานบริการพยาบาล ดำเนินการบริหารงานภายใต้ความรับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากรตามความจำเป็นและเหมาะสม เป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม บริหารทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ่มค่า อย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๕. สถาบันการศึกษาและสถานบริการพยาบาล พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันต่างๆ และ/หรือชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนာ บุญทอง)

นายกสภาการพยาบาล